



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สกพ.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๓๕

ที่ ๐๐๐๙.๑๔/ ๙๓๑๒

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และบทเฉพาะกาลของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่ม

สายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อ ๒๗ ก.ย.๖๔

เรียน ผบ.ตร.

จตช. รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

- เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ด้วย ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อ ๒๗ ก.ย.๖๔ มีมติอนุมัติการแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และบทเฉพาะกาลของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดขึ้นตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ตามมติ ก.ตร. ดังกล่าว มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๑ กำหนดคุณสมบัติในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเหลือเพียง ๒ คุณสมบัติ คือ สำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต. หรือปริญญาทางกฎหมาย จากเดิมที่มีคุณสมบัติปริญญาทางการปกครองหรือรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย ๓ วิชา หรือสำเร็จหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจหรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือเทียบเท่า และสำเร็จหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อการอบรมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

๑.๒ การเข้าสู่ตำแหน่งในสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สืบสวน สอบสวน จราจร และบริหารงานป้องกันปราบปราม ตั้งแต่ระดับ สว. ถึง ผกก. ต้องเคยดำรงตำแหน่งระดับรองลงไป ในสายงานสอบสวนในทุกระดับ ได้แก่ ระดับ สว. ต้องเคยดำรงตำแหน่ง รอง สว. ในสายงานสอบสวน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ระดับ รอง ผกก. ต้องเคยดำรงตำแหน่ง สว. ในสายงานสอบสวน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และระดับ ผกก. ต้องเคยดำรงตำแหน่ง รอง ผกก. ในสายงานสอบสวน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากเดิมที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจที่จะเข้าสู่ตำแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ยกเว้นสายงานสอบสวน) จะต้องเคยดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามสายงานใดก็ได้ โดยกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมจากทุกระดับตำแหน่ง และไม่จำเป็นต้องเคยดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวน สำหรับตำแหน่งในสายงานสอบสวน จะต้องเคยดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนระยะเวลาครบทุกระดับตำแหน่ง ตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ การกำหนดให้ต้องผ่านงานสอบสวนในทุกระดับตำแหน่ง ให้ยกเว้นไม่ใช้บังคับในหน่วยที่ไม่มีตำแหน่งพนักงานสอบสวน บช.ปส. สตม. และ บช.ก. (เฉพาะ บก.ปพ.)

๑.๓ กำหนดบทเฉพาะกาลให้ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งแต่ละระดับในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามอยู่ก่อนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ใช้บังคับ (ก่อน ๒๗ พ.ย.๖๑) แต่มีคุณสมบัติไม่ครบตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบ สามารถแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน และเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนตามที่กำหนด ให้ยกเว้นไม่ใช้บังคับกับข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ รอง สว. ขึ้นไปในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามอยู่ก่อนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ใช้บังคับ (ก่อน ๒๗ พ.ย.๖๑) ให้สามารถแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเข้าสู่ตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามนี้ได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนและมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเดิม

๒. มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อ ๒๗ ก.ย.๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและบทเฉพาะกาล สรุปได้ดังนี้

๒.๑ เพิ่มเติมหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในส่วนของความชำนาญงานที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สืบสวน สอบสวน จราจร และบริหารงานป้องกันปราบปราม ตั้งแต่ระดับ สว. จนถึง ผกก. ต้องเคยดำรงตำแหน่งสายงานสอบสวน ในทุกระดับตำแหน่ง โดยยกเว้นไม่ใช้บังคับในหน่วยที่ไม่มีตำแหน่งพนักงานสอบสวน ได้แก่ บช.ทท. บช.ส. บช.ตชด. จต. สกบ. บช.ศ. รร.นรต. บ.ตร. และบางหน่วยที่มีตำแหน่งพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ได้แก่ บช.ปส. สตม. บช.ก. เฉพาะ บก.ปพ. และเพิ่มเติม บก.รน. อีกหนึ่งหน่วยงาน

๒.๒ แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รอง ผบก.(สอบสวน) โดยกำหนดให้ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนในระดับ ผกก.(สอบสวน) ไม่น้อยกว่า ๑ ปี เท่านั้น (ไม่นับประสบการณ์ปีรวม)

๒.๓ แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สายงานบริหารงานป้องกันปราบปรามที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานสอบสวน ตำแหน่ง สว. สวญ. รอง ผกก. และ ผกก. จะต้องผ่านการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน ตามหลักเกณฑ์ที่ ตร. กำหนด

๓. แก้ไขบทเฉพาะกาลท้ายคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยยกเลิกบทเฉพาะกาลเดิม และอนุวัติบทเฉพาะกาลท้ายคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ เพื่อบังคับใช้กับข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง รอง สว. ขึ้นไปในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามอยู่ก่อนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ (ก่อนวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๑) สรุปได้ดังนี้

๓.๑ ข้าราชการตำรวจซึ่งมีคุณวุฒิ น.บ. หรือสำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต. และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนแต่ละระดับตามข้อ ๑ ครบถ้วน ให้อยู่ในบังคับตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒ ข้าราชการตำรวจซึ่งมีคุณวุฒิ น.บ. หรือสำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต. และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนแต่ละระดับตามข้อ ๑ ไม่ครบถ้วน แต่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนแต่ละระดับรวมกับสายงานอื่นในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม มาแล้ว ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้อยู่ในบังคับตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะต้องเก็บประสบการณ์งานสอบสวนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

๓.๓ ข้าราชการตำรวจซึ่งมีคุณวุฒิ น.บ. หรือสำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต. หรือไม่มีคุณวุฒิดังกล่าว แต่มีคุณวุฒิ ร.บ. รป.บ. หรือสำเร็จหลักสูตรที่กรมตำรวจจัดให้มีขึ้นเพื่อการอบรมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม (จ.ส.ต. - ด.ต.) และไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวน แต่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้ โดยจะต้องผ่านการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ตามหลักเกณฑ์ที่ ตร. กำหนด

ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารงานป้องกันปราบปรามที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานสอบสวน หลังจากการแก้ไขบทเฉพาะกาลนี้มีผลใช้บังคับ โดยการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ไม่ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในส่วนที่บังคับให้ต้องดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนหรือสายงานบริหารงานป้องกันปราบปราม ที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานสอบสวน เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

๓.๔ ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม อยู่ก่อนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ (ก่อนวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๑) และดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ในหน่วยที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๒.๑ แต่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนไม่ครบถ้วน หากจะแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ยกเว้นสายงานสอบสวน ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทางน้ำ และต่อต้านการก่อการร้าย) ในหน่วยนอกเหนือจากหน่วยดังกล่าวข้างต้น จะต้องผ่านการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวนตามหลักเกณฑ์ที่ ตร. กำหนด

ทั้งนี้ ให้การแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และบทเฉพาะกาลท้ายคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ เป็นต้นไป

๔. ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนต้องเป็นการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงตามหลักเกณฑ์การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในสายงานสอบสวนที่ ตร. กำหนด โดยให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อการแก้ไขบทเฉพาะกาลนี้มีผลใช้บังคับ (๑ ต.ค.๖๕)

๕. ข้าราชการตำรวจที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สว. - ผกก. ในสายงานบริหารงานป้องกันปราบปราม ที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานสอบสวน จะต้องมีความคุณวุฒิ น.บ. หรือสำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต. เท่านั้น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๘ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และบทเฉพาะกาลของตำแหน่งแต่ละระดับในแต่ละสายงาน เป็นไปตามเอกสาร “มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.pdd.police.go.th ในหัวข้อรวมเล่มแก้ไขบทเฉพาะกาลกลุ่มสายงาน ป. หรือจาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบ

พล.ต.ท.



(อิทธิพล อิทธิสารรมชัย)

ผบช.สภพ.

